

Số: 2481/KHXH-KHTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ, GIAO DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
KINH PHÍ NĂM 2023 CỦA VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 2643/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phân bố, giao dự toán ngân sách nhà nước, quy định quản lý và sử dụng kinh phí năm 2023 đối với các đơn vị theo những nguyên tắc sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Viện Hàn lâm phân bố, giao dự toán đến từng đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025 của Viện Hàn lâm, đảm bảo tính công khai, dân chủ và minh bạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc phân bố, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo khớp đúng dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao; bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, tránh trùng lặp, chồng chéo; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, điện, xăng dầu... Việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao phải bảo đảm theo nguyên tắc: ưu tiên nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội; Đúng mục đích; Đúng nội dung; Tiết kiệm; Hiệu quả, chặt chẽ, đúng chế độ chi tiêu của Nhà nước; Chống thất thoát, lãng phí; Không chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên.

Thủ trưởng, kế toán đơn vị, các cá nhân và tập thể liên quan quản lý chi ngân sách nhà nước đúng quy định, trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện các

khoản chi bảo đảm đủ điều kiện thủ tục về chi ngân sách nhà nước theo quy định; thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Viện Hàn lâm bố trí đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương ban hành đến thời điểm giao dự toán ngân sách năm 2023 và các chính sách mới phát sinh (nếu có).

Đối với những khoản chi không thường xuyên, khi có nhu cầu điều chỉnh đơn vị phải có văn bản báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản phê duyệt của Lãnh đạo Viện Hàn lâm.

Các khoản thu sự nghiệp tại các đơn vị phải được quản lý, sử dụng và hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị, thực hiện trích 40% từ nguồn thu được để lại để thực hiện cải cách lương theo chế độ hiện hành.

Trong phạm vi dự toán được giao, Viện Hàn lâm giao kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2023 (không kể lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, bố trí đủ kinh phí cho các trường hợp được chuyển ngạch, bổ nhiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong năm.

Đối với nguồn kinh phí tiếp nhận để thực hiện dự án, thủ trưởng đơn vị phải quản lý sử dụng theo đúng cam kết với nhà tài trợ; bắt buộc phải làm các thủ tục cần thiết để xác nhận viện trợ, ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước, thanh quyết toán và tổng hợp vào báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị theo đúng chế độ hiện hành.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, việc phân bổ và giao dự toán căn cứ vào nhiệm vụ được giao năm 2023, phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp, dự toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); dự toán chi tiết theo 2 phần: dự toán chi thường xuyên giao tự chủ, dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ tài chính thì phân bổ và giao dự toán chi vào phần dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ. Sau khi phương án tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ phù hợp với phương án tự chủ tài chính được phê duyệt.

3. Đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ: Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc không thấp hơn mức dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn.

Kinh phí sự nghiệp khoa học được bố trí theo thứ tự ưu tiên, tránh trùng lặp và đảm bảo nguyên tắc: Hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, các đoàn đi nghiên cứu và khảo sát nước ngoài, công tác phí trong và ngoài nước; quản lý chặt chẽ, đúng quy định kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; kinh phí mua sắm trang thiết bị; bảo trì, sửa chữa tài sản công.

4. Các nguồn kinh phí khác như: sự nghiệp giáo dục đào tạo; sự nghiệp kinh tế; sự nghiệp môi trường; sự nghiệp văn hóa thông tin; dự án đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ theo nhiệm vụ được Nhà nước giao và theo văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành.

5. Viện Hàn lâm giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc chi tiết theo nhóm mục, mục lục ngân sách và từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể làm cơ sở thực hiện tại các đơn vị.

6. Các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm có trách nhiệm tham mưu phân bổ hợp lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tại các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

B. PHÂN BỐ KINH PHÍ THEO CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Kinh phí quỹ tiền lương, chi trả lao động hợp đồng

Viện Hàn lâm đảm bảo phân bổ đủ kinh phí tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương cho số biên chế và chi trả cho hợp đồng hiện có tính đến tháng 12/2022 (theo số liệu của Ban Tổ chức - Cán bộ) đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt. Các đơn vị không được sử dụng kinh phí tiền lương và các khoản theo lương được giao để chi cho các mục đích khác. Ngoài ra, Viện Hàn lâm hỗ trợ một phần kinh phí làm thêm giờ, trực lễ tết, nghỉ phép năm cho các đơn vị, nếu thiếu các đơn vị tự cân đối từ kinh phí hoạt động bộ máy được giao trong năm của đơn vị.

Từ ngày 01/7/2023 mức tiền lương cơ sở được điều chỉnh lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định; trong đó phạm vi, tỷ lệ trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các

khoản chi cho con người theo chế độ) dành cho cải cách tiền lương, đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao (nếu có).

2. Kinh phí hoạt động bộ máy

Kinh phí hoạt động bộ máy được phân bổ trên một số nội dung chi chủ yếu căn cứ theo số biên chế và hợp đồng được Viện Hàn lâm phê duyệt, hiện trạng cơ sở vật chất (xem xét đơn vị có tính đặc thù, các viện vùng có trụ sở ở Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, TP Hồ Chí Minh, các đơn vị có trụ sở riêng hoặc được giao quản lý trụ sở của một cụm đơn vị, phải trả tiền điện nước, vệ sinh môi trường, thuê bảo vệ,...). Căn cứ đặc thù hoạt động của từng đơn vị, năm 2023 Viện Hàn lâm cân đối kinh phí được giao để cơ bản đảm bảo cấp kinh phí hoạt động bộ máy cho các đơn vị trên nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, Viện Hàn lâm tiếp tục dành một phần kinh phí cấp cho các đơn vị để hỗ trợ thực hiện hoạt động Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị và hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở theo Quy chế hoạt động PCCC của Viện Hàn lâm. Đối với kinh phí nhiên liệu và sửa chữa xe, trên cơ sở rà soát tình trạng xe, mức độ sử dụng xe của các đơn vị và dự kiến kế hoạch thanh lý các xe đã tính đủ hao mòn, Viện Hàn lâm phân bổ kinh phí nhiên liệu và sửa chữa thường xuyên cho các đơn vị có xe ô tô sử dụng thường xuyên. Đối với các đơn vị không có xe ô tô hoặc có xe nhưng không có lái xe, không hoặc rất ít sử dụng do xe đã quá cũ/hỏng và đủ điều kiện thanh lý, Viện Hàn lâm phân bổ kinh phí thuê phương tiện.

Ngoài ra, Viện Hàn lâm dành một phần kinh phí cho các hoạt động khác phát sinh trong năm.

3. Kinh phí các chương trình, đề tài/ nhiệm vụ khoa học cấp Quốc gia

Kinh phí các chương trình, đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Quốc gia được phân bổ theo đúng chỉ tiêu và dự toán ngân sách nhà nước giao. Năm 2023, Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Ban chủ nhiệm Đề án, Văn phòng đề án và Ban chủ nhiệm các Quyền có trách nhiệm bảo đảm chất lượng khoa học cũng như tiến độ thực hiện, đồng thời sử dụng có hiệu quả kinh phí được giao.

4. Kinh phí thực hiện chương trình, đề tài/nhiệm vụ khoa học trọng điểm, đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp bộ, cấp cơ sở, hoạt động khoa học chung

Năm 2023, Viện Hàn lâm phân bổ dự toán theo các nội dung chính sau:

- Cơ bản bảo đảm kinh phí để thực hiện các đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ giai đoạn 2023-2024 đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt và ký hợp đồng; đảm bảo kinh phí cho đề tài cấp cơ sở và hoạt động khoa học chung năm 2023 của các đơn vị theo dự toán được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt, có

tham chiếu kinh phí năm 2022 và tổng số biên chế ngạch nghiên cứu của đơn vị tính đến tháng 12/2022 (theo số liệu của Ban Tổ chức - Cán bộ), kinh phí các đề tài/nhiệm vụ độc lập cấp bộ chuyển tiếp.

- Ưu tiên kinh phí tập trung thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ trọng điểm như: i) Chính lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành - Thăng Long; ii) Nghiên cứu, chính lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích, di vật địa điểm Đường hầm và bãi xe ngầm của công trình Nhà Quốc hội tại 36 Điện Biên Phủ, Hà Nội; iii) Chương trình khoa học xã hội nhân văn về biển của Việt Nam phục vụ mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước; iv) Chương trình khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội tại địa phương; v) Chương trình xây dựng bộ chỉ số đảm bảo an sinh quốc gia; vi) Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2023; tác động và kiến nghị chính sách; vii) Chương trình nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay; viii) Chương trình nghiên cứu cục diện thế giới đến năm 2030 phục vụ mục tiêu hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn mới; ix) Chương trình xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Dành một phần kinh phí để tuyển chọn bổ sung các đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp bộ, các nhiệm vụ đột xuất khác.

5. Kinh phí sự nghiệp kinh tế, kinh phí sự nghiệp môi trường

Các dự án được thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế (điều tra cơ bản về kinh tế - xã hội) và kinh phí sự nghiệp môi trường trong năm 2023 được phân bổ kinh phí theo hợp đồng đã ký theo đúng chỉ tiêu và dự toán ngân sách do Nhà nước giao năm 2023.

6. Kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin

Kinh phí sự nghiệp văn hóa, thông tin được giao cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Nhà xuất bản Khoa học xã hội theo chỉ tiêu và dự toán ngân sách do Nhà nước giao năm 2023.

Ngoài ra, kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin trong năm 2023 được bố trí để thực hiện nhiệm vụ trong Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

7. Kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo

Kinh phí đào tạo sau đại học được giao toàn bộ cho Học viện Khoa học xã hội để thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Học viện Khoa học xã hội có trách nhiệm sử dụng hợp lý, đúng mục đích, đúng quy định các khoản chi trong kinh phí được cấp; theo dõi, quản lý các khoản thu từ học phí, lệ phí, các nguồn thu

khác và sử dụng nguồn thu theo quy định hiện hành; thực hiện kiểm soát thu, chi theo các văn bản hướng dẫn, các chế độ, quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 do Ban Tổ chức - Cán bộ chủ trì thực hiện, tập trung nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa chức vụ quản lý, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức của Viện Hàn lâm, chú trọng vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện vị trí việc làm và phục vụ hiệu quả việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của Nhà nước. Dành một phần kinh phí để tổ chức các khóa bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng làm việc, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức; hỗ trợ công tác đào tạo sau đại học đối với các trường hợp bảo vệ đúng hạn quy định tại các cơ sở đào tạo trong nước, do các cơ sở này cấp bằng; chi công tác phí cho viên chức tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn do các Bộ ngành, Trung ương tổ chức.

8. Kinh phí hợp tác quốc tế

Kinh phí cho công tác hợp tác quốc tế năm 2023 được cân đối trên cơ sở dự báo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 ưu tiên phục vụ các nhiệm vụ trọng điểm của Viện Hàn lâm, đảm bảo thực hiện các thỏa thuận và cam kết quốc tế của Viện Hàn lâm với các đối tác quốc tế đặc biệt đối với các hoạt động thường niên, định kỳ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Các hoạt động sẽ được xét duyệt theo nguyên tắc công khai, minh bạch và căn cứ theo chất lượng thuyết minh trong đề án của đơn vị đề xuất. Thực hiện chủ trương tiết kiệm, hiệu quả trong tổ chức đoàn ra và đón tiếp đoàn vào, tổ chức hội thảo/toạ đàm khoa học quốc tế cũng như tổ chức các hoạt động liên quan khác. Ngoài ra, Viện Hàn lâm cũng dành một phần kinh phí hỗ trợ các đơn vị thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế.

Việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Viện Hàn lâm và các đơn vị của Viện Hàn lâm không vì mục đích lợi nhuận, thương mại được thực hiện theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn vốn tài trợ ODA và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

9. Kinh phí thông tin - tư liệu - thư viện, mua sách, báo, tạp chí trong nước và nhập khẩu

Năm 2023, Viện Hàn lâm tiếp tục đầu tư cho công tác bảo quản sách báo và số hóa tài liệu tại các thư viện; sử dụng hợp lý kinh phí mua sách báo trong và ngoài nước trên nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí. Đối với các đơn vị sử dụng kinh phí mua sách báo, bảo quản sách và số hóa tài liệu không đúng mục đích, không hiệu quả sẽ phải hoàn trả kinh phí. Đồng thời, Viện Hàn lâm sẽ xem xét không cấp kinh phí cho hoạt động này trong những năm sau.

Thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, năm 2023 Viện Hàn lâm cấp kinh phí mua sách, báo, tạp chí ngoại văn cho Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội. Giao Viện Thông tin Khoa học xã hội thông báo kế hoạch mua sách, báo, tạp chí ngoại văn đến các đơn vị để thực hiện đăng ký mua. Viện Hàn lâm sẽ thẩm định danh mục tổng hợp và quyết định cấp kinh phí trên cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí và hiệu quả khai thác, sử dụng đối với từng đầu sách, báo, tạp chí ngoại văn. Viện Hàn lâm cũng sẽ áp dụng việc mua quyền truy cập sử dụng tài liệu nước ngoài thay cho mua một số sách báo ngoại văn.

Trường hợp có một số danh mục sách, báo, tạp chí ngoại văn có chuyên môn sâu đặc thù, thực sự cần thiết cho các viện chuyên ngành mà Viện Thông tin Khoa học xã hội không đáp ứng được, các viện chuyên ngành lập danh sách báo các Lãnh đạo Viện Hàn lâm xem xét, quyết định.

10. Kinh phí hoạt động các tạp chí khoa học

Trên cơ sở Thông báo số 2341/TB-KHXH ngày 19/12/2022 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo kết luận của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại Hội thảo “Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tạp chí trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”, Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí, Viện Hàn lâm sẽ cấp kinh phí cho mỗi tạp chí xuất bản mỗi kỳ tối đa là 300 bản và chia thành 02 mức dựa trên số lượng trang, quy cách và kết quả phát hành tạp chí. Không cấp thêm kinh phí cho các tạp chí in tăng số lượng trang theo quy định đã ghi trong giấy phép xuất bản của tạp chí. Đối với các tạp chí không thực hiện phát hành đúng số, kỳ như đã đăng ký phải hoàn trả kinh phí những số, kỳ không phát hành đúng số, kỳ như đã đăng ký thì phải hoàn trả kinh phí những số, kỳ không phát hành cho Viện Hàn lâm. Trong trường hợp đặc biệt, tạp chí thực hiện phát hành dồn kỳ thì phải được sự cho phép bằng văn bản của Viện Hàn lâm. Đối với các tạp chí có tỉ lệ phát hành thấp và số lượng tạp chí tồn kho nhiều, cần thảo luận với Ban Kế hoạch – Tài chính để có phương án báo cáo Lãnh đạo Viện Hàn lâm điều chỉnh lượng xuất bản phân bổ số kỳ phát hành của một số tạp chí cho phù hợp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng để tồn kho số lượng lớn, điều chỉnh phân bổ đầu tư để sử dụng hiệu quả hơn ngân sách dành cho tạp chí.

Riêng Tạp chí của Học viện Khoa học xã hội và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu, năm 2023 Viện Hàn lâm tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí cho Tạp chí Bảo tàng và Nhân học từ Ngân sách Nhà nước.

Các tạp chí tiếp tục thực hiện giữ lại 40% số thu phát hành để tạo nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị.

11. Kinh phí xuất bản sách

Việc xuất bản sách được quản lý và thực hiện theo Quy chế xuất bản và phát hành sách của Viện Hàn lâm. Kinh phí xuất bản sách sẽ được giao cho Nhà xuất bản Khoa học xã hội ngay từ đầu năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm đã được Lãnh đạo Viện Hàn lâm phê duyệt.

12. Kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, cổng thông tin điện tử

Về cơ bản, ngân sách nhà nước năm 2023 bảo đảm kinh phí hợp lý cho hoạt động của cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và các công thành viên. Viện Hàn lâm xem xét không tiếp tục cấp hoặc thực hiện cắt giảm đối với đơn vị nhiều năm liên tục sử dụng không hiệu quả kinh phí dành cho cổng thông tin điện tử và xin điều chỉnh kinh phí. Viện Hàn lâm cơ bản bảo đảm kinh phí thuê bao đường truyền internet cho các đơn vị; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Viện Hàn lâm.

Việc đầu tư kết cấu hạ tầng thông tin thực hiện hoạt động chuyển đổi số, họp trực tuyến tại các cụm trụ sở được thực hiện lồng ghép trong chi đầu tư và trong dự án đầu tư chiều sâu, tăng cường năng lực thực hiện về công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm.

13. Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học, hội thảo khoa học, các hoạt động tư vấn, phục vụ quản lý khoa học

Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm được sử dụng cho các hoạt động của Hội đồng và các hoạt động khác trong năm do Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định.

Đối với đề xuất tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế từ các đơn vị (nằm ngoài ngân sách giao cho hoạt động khoa học chung của đơn vị) đã được xây dựng trong kế hoạch dự toán NSNN năm 2023, Viện Hàn lâm tiến hành cân đối kinh phí để phân bổ ngay từ đầu năm 2023 cho các hội thảo thường niên hàng năm của các đơn vị để tạo sự chủ động triển khai thực hiện. Đối với các hội thảo khác đã có kế hoạch, kinh phí sẽ được cấp sau khi đề án được phê duyệt. Trường hợp đặc biệt nếu có hội thảo phát sinh sau thời điểm xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị đề xuất phải có văn bản kèm thuyết minh và dự

toán kinh phí hội thảo trình Chủ tịch Viện phê duyệt. Viện Hàn lâm phân bổ kinh phí cho các hội thảo dựa trên các nguyên tắc sau:

- Ưu tiên các hội thảo thường niên, hội thảo quốc gia và hội thảo quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển đất nước. Tránh trùng lặp về chủ đề, nội dung của các hội thảo.

- Để đảm bảo công bằng trong cơ hội tham gia, mỗi Viện nghiên cứu không được tổ chức quá một hội thảo quốc gia/năm từ nguồn kinh phí hội thảo Viện Hàn lâm giao. Đối với các đơn vị có lễ kỷ niệm thành lập năm chẵn, có thể tổ chức tối đa hai hội thảo quốc gia/năm.

- Các tọa đàm khoa học của các đơn vị được lấy kinh phí từ hoạt động khoa học chung được cấp cho đơn vị. Việc tổ chức hội thảo khoa học để phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoặc chính trị của Viện Hàn lâm do Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định.

Kinh phí cho các hoạt động tư vấn chính sách được sử dụng cho các hoạt động tọa đàm và viết báo cáo chuyên đề, các báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương. Kinh phí cũng dành cho các báo cáo tư vấn chính sách độc lập về các vấn đề đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Kinh phí quản lý khoa học được phân bổ trong năm trên cơ sở dự toán được Chủ tịch Viện phê duyệt cho các lĩnh vực: xét duyệt đề cương, thẩm định nội dung và dự toán kinh phí, nghiệm thu đánh giá cấp Bộ kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, hệ đề tài cấp cơ sở và hoạt động khoa học chung của các đơn vị.

14. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm; kinh phí hoạt động quân sự, tự vệ và phòng cháy, chữa cháy

Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm được phân bổ trong kinh phí của Viện Hàn lâm trên cơ sở kế hoạch và dự toán được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định và tiết kiệm.

Kinh phí hoạt động quân sự, tự vệ, PCCC của Viện Hàn lâm và của các đơn vị trực thuộc có trụ sở riêng được phân bổ trong kinh phí của Viện Hàn lâm trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ huy quân sự và Ban chỉ huy PCCC của Viện Hàn lâm và kế hoạch, dự toán được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

15. Kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ khoa học

Kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ khoa học được thực hiện theo đúng định mức về tài sản trong đơn vị sự nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước. Năm 2023 sẽ phân bổ kinh phí mua sắm tài sản ngay từ đầu năm cho các đơn vị theo phê duyệt của Lãnh đạo Viện Hàn lâm.

16. Kinh phí sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ

Kinh phí sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm, không đầu tư tràn lan, coi trọng hiệu quả. Năm 2023, trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí được giao, Viện Hàn lâm xem xét, ưu tiên cấp kinh phí cho những trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách (hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng nặng...).

17. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

Căn cứ tổng mức vốn và cơ cấu vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, việc phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật; thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện phân bổ đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Giao kế hoạch vốn đầu tư chi tiết cho từng dự án theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế (loại, khoản) theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016. Năm 2023, Viện Hàn lâm sẽ bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện một số dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

18. Kinh phí cho công tác thi đua, khen thưởng

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, kinh phí cho công tác thi đua, khen thưởng được phân bổ trong kinh phí của Viện Hàn lâm trên cơ sở dự toán cụ thể được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt.

19. Dành một khoản kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm và các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao.

20. Sau khi được phân bổ dự toán, các đơn vị tổ chức việc công khai dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm;
- Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;
- VP Viện Hàn lâm và các ban chức năng giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm;
- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Viện Hàn lâm;
- Ban chỉ huy quân sự, Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm;
- Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính;
- Lưu: VT, Ban KHTC.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Xuân Thanh

